



Vichakan.net

<https://publish.vichakan.net>

ใบตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

31 มีนาคม 2568

เรื่อง ตอบรับการเผยแพร่บทความ

เรียน นางสาวดุสิตาพร แถมครบุรี

ตามที่ท่านได้ส่งข้อมูลบทความ ชื่อเรื่อง การลดพฤติกรรมการอยู่ไม่นิ่งของบุคคลออทิสติก ด้วยน้ำมันหอมระเหยดอกลาเวนเดอร์และนวัตกรรมกระตุ้นพัฒนาการ ห้องเรียนยิปโซ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง เพื่อดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ วิชาการดอทเน็ต (Vichakan.net) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 นั้น

ทางเว็บไซต์วิชาการดอทเน็ต ขอรับรองว่า ข้อมูลของท่านได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ วิชาการดอทเน็ต รายละเอียดดังนี้

ที่อยู่อ้างอิง (URL) : <https://publish.vichakan.net/show/1111>

วันที่ดำเนินการเผยแพร่ : 31 มีนาคม 2568

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่เผยแพร่แล้วนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
เว็บไซต์วิชาการดอทเน็ต
www.Vichakan.net

ชื่อเรื่อง การลดพฤติกรรมการอยู่ไม่นิ่งของบุคคลออทิสติก
ด้วยน้ำมันหอมระเหยดอกลาเวนเดอร์และนวัตกรรมกระตุ้นพัฒนาการ ห้องเรียนยิราฟ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดอ่าง

ผู้วิจัย นางสาวดุสิตาพร แฉมครบุรี

ปีการศึกษา 2567

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อลดพฤติกรรมการอยู่ไม่นิ่งของบุคคลออทิสติกสามารถนั่งอยู่กับที่ได้ 5 นาที ด้วยการใช้ น้ำมันหอมระเหยดอกลาเวนเดอร์และการนวัตกรรมกระตุ้นพัฒนาการ ห้องเรียนยิราฟ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่าง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนบุคคลออทิสติก 1 คน จาก ห้องเรียนยิราฟ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติสถิติพื้นฐาน และการเทียบข้อมูล

ผลการวิจัย การรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต และบันทึกผลก่อน-
หลังการใช้กิจกรรมน้ำมันหอมระเหยดอกลาเวนเดอร์และการนวัตกรรมกระตุ้นพัฒนาการทั้งหมด 7 เดือนติดต่อกัน
โดยทำสัปดาห์ละ 2 วัน ตามกำหนด เมื่อครบแล้วได้ผลทั้งหมด 5 วันติดต่อกันดังนี้
การเก็บข้อมูลการใช้ น้ำมันหอมระเหยดอกลาเวนเดอร์และการนวัตกรรมกระตุ้นพัฒนาการ
บุคคลออทิสติกมีพฤติกรรมการไม่อยู่นิ่งลดลง สามารถนั่งอยู่กับที่ได้ 6.42 นาที จากก่อนการทำวิจัยนี้นั่งได้ 1 นาที
และระยะเวลาสามารถนั่งอยู่กับที่มากกว่าที่ตั้งไว้ในวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และสมมุติฐานที่ตั้งไว้
แต่อาจมีการคาดเคลื่อนปัจจัยภายนอกที่ส่งผลทำให้ไม่สามารถทำการทดลองได้ตามวันที่กำหนด
จึงได้มีการทดลองในวันถัดไป เพื่อความเที่ยงตรงของการวัดผลในการทำวิจัย

ที่อยู่อ้างอิง (URL) : <https://publish.vichakan.net/show/1111>

วันที่ดำเนินการเผยแพร่ : 31 มีนาคม 2568

พิมพ์ : วันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.56 น.